



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด คอลัมน์ใบตองแห้ง (12 พ.ค.61)</p> <p>ข่าวสด บรรณาธิการ (12 พ.ค.61)</p>	<p>ปฏิรูประบบสุขภาพ</p> <p>- เสนอบทความว่า ที่ผ่านมาความขัดแย้งเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่สธ.พยายามยัดอำนาจจัดซื้อยาจาก สปสช. แก่สัดส่วนบอร์ดโดยเพิ่มตัวแทนรพ.เข้ามามากขึ้น และให้แยกเงินเดือนบุคลากรออกจากค่าใช้จ่ายรายหัว แต่ถ้ามีย.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ การแก้พ.ร.บ.ก็ไม่จำเป็น เพราะซูเปอร์บอร์ดจะคุมทุกหน่วยงาน ส. และทุกกองทุน ทั้งสปสช. ประกันสังคม สวัสดิการข้าราชการ อปท. ประกันภัยบุคคลที่สาม มีนายกฯ เป็นประธาน คล้ายบอร์ด สปสช. แต่เพิ่มตัวแทนส่วนราชการ หอการค้า สมาอุตสาหกรรม NGO ส่วนภาคประชาชนยังคงมี 5 คน ข้อสำคัญคือ มีรองนายกฯ และรมว.สธ. เป็นรองประธาน มีปลัด สธ. เป็นกรรมการและเลขาธิการ มีสป.สธ.เป็นสำนักงานเลขาธิการ ยิ่งไปกว่านั้น โครงสร้างใหม่ยังกำหนดให้มีเขตสุขภาพ ซึ่งสำนักงานเลขาธิการเขตขึ้นต่อสป. รวมเงินจากทุกกองทุนมาตั้งกองทุนเขตสุขภาพ และบริหารจัดการเอง โดยแผนปฏิรูปประเทศเขียนไว้ชัดเจนว่าต้องแก้ไขพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อตั้งกองทุนระดับเขต สปสช.ยังคงมีอยู่แต่ไม่มีอำนาจ บอร์ดสปสช.อยู่ใต้ซูเปอร์บอร์ด แต่ส่งต่องบประมาณให้เขตไปบริหารจัดการเอง ซึ่งเป็นรูปแบบที่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ เคยเสนอในขณะเป็นปลัด สธ. แต่ถูกค่านจนไม่สำเร็จ และมีการร่างพ.ร.บ.ซูเปอร์บอร์ดเมื่อมาเป็นคณะกรรมการสาธารณสุขในสปท. เมื่อส่งต่อมายังคณะกรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุขซึ่งมี นพ.เสรี ตู้จินดา เป็นประธาน ก็มี นพ.ณรงค์เป็นกรรมการอยู่เช่นกัน</p> <p>แผนปฏิรูปประเทศข้อ 2.10.1 ยังมีคำว่า "มีการร่วมรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายตามกำลังความสามารถในการจ่าย" แต่รัฐบาลยังยืนยันว่าไม่ล้มบัตรทอง ยังรักษาฟรี แต่ไม่มีสปสช.ดูแลคุณภาพและความเป็นธรรม ก็อาจย้อนยุคไปฟรีตามความกรุณาภายใต้การรวมศูนย์อำนาจของสธ.เหมือนเมื่อ 20 ปีที่แล้ว</p> <p>- กล่าวว่าการออกมาเคลื่อนไหวของประชาชนและภาคประชาสังคมเพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ หรือซูเปอร์บอร์ดสุขภาพ สะท้อนให้เห็นว่า 1.นโยบายประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้ฝังลึกในสังคมไทย เมื่อมีความพยายามแก้ไขสิทธิอันเป็นบริการพื้นฐานที่รัฐต้องจัดให้แก่ประชาชน ประชาชนก็ออกมาแสดงพลังปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนเองและรัฐก็ต้องรับฟัง 2.กระบวนการร่างกฎหมายของรัฐบาล สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่วนราชการ ดำเนินการไปตามจุดยืน-ความเชื่อของตนเองเป็นหลัก ไม่รับฟังข้อมูลความเห็นของประชาชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายที่ออกมาบังคับใช้ 3.การเคลื่อนไหวครั้งนี้ดำเนินการโดยภาคประชาชนและภาคประชาสังคมเป็นหลัก ไม่มีตัวแทนของฝ่ายการเมืองออกมาแสดงจุดยืนหรือทำให้ชัดเจน ทั้งที่บางพรรคเป็นผู้รับผลประโยชน์จากนโยบายประกันสุขภาพโดยตรง ซึ่งถ้าพรรค-นักการเมืองไม่แสดงจุดยืนให้ชัดเจน ก็ไม่สมควรอ้างตัวว่าเป็นผู้แทนของปวงชนอีกต่อไป</p>
<p>ข่าวสด มติชน (12 พ.ค.61)</p>	<p>ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย</p> <p>- เสนอข่าว นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ในวันที่ 15 พ.ค. จะเริ่มตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์ โดยอย.จะส่งเจ้าหน้าที่มาอีก 6 คน ทำงานร่วมกับกสทช.ตลอดทั้งวัน หากพบโฆษณาที่ผิดกฎหมาย อย.จะทำหนังสือแจ้งมายังกสทช.ให้ระงับโฆษณาดังกล่าวทันที ซึ่งจะเป็นการปิดกั้นเฉพาะเว็บไซต์แบบปิด URL เพื่อปิดกั้นเฉพาะเนื้อหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ส่วนโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก กูเกิล และไลน์ มีสำนักงานอยู่ต่างประเทศยังไม่สามารถดำเนินการได้ สำหรับความร่วมมือตรวจสอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตั้งแต่วันที่ 4-9 พ.ค. พบว่า มี 5 ช่องทีวีดิจิทัล 6 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาเกินจริง และ 14 ช่องทีวีดาวเทียม 15 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่โฆษณาเกินจริง มีคำสั่งให้ระงับโฆษณาทั้งหมดแล้ว หากพบว่ายังฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 5 ล้านบาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี ส่วนเคเบิลทีวีและสถานีวิทยุ ยังไม่พบ ซึ่งในวันที่ 15 พ.ค.นี้ จะมีการแถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่เผยแพร่ทางโทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม และเว็บไซต์ อย่างเป็นทางการอีกครั้ง</p> <p>ด้าน ภก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. กล่าวว่า การทำงานร่วมกันครั้งนี้ ทำให้ขั้นตอนกระชับและรวดเร็ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สยามรัฐ (14 พ.ค. 61)</p>	<p>ขึ้น จากปกติจะต้องทำเรื่องผ่านรอมว.ดิจิทัลฯ ส่งไปยังศาลให้มีคำสั่งให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตระดับ URL ซึ่งใช้เวลาเป็นเดือน แต่ครั้งนี้ส่งเรื่องให้กสทช.ออกคำสั่งทางปกครองระงับโฆษณาผิดกฎหมายได้ทันที</p> <p>-เสนอข่าว นายก่อกิจ ด้านชัยวิชิต รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่าในวันที่ 15 พ.ค.นี้ กสทช. จะนำรายชื่อ URL ที่มีการเผยแพร่โฆษณาที่ผิดกฎหมายผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ที่ได้รับจาก อย. ส่งมอบให้กับผู้ให้บริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตที่กสทช.กำกับดูแลทั้ง 25 ราย ซึ่งได้มีการหารือร่วมกับไอเอสพีรายใหญ่แล้ว ทั้ง เอไอเอส ดีแทค ทูเป็นต้น จากนั้นไอเอสพีจะเป็นผู้ปิดการเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว จากกรณีการจับกุมร้านค้าขายเครื่องสำอางปลอมและโรงงานผลิตเครื่องสำอางปลอม อย.กำหนดให้ผู้ผลิตจัดทำข้อมูลสินค้าและเก็บสินค้าตัวอย่างไว้ให้ตรวจ และเพื่อตรวจสอบสถานประกอบการรายเก่าที่มีอยู่กว่า 15,000 ราย ให้เสร็จทันกำหนด 2 ปี อย.ได้วางแผนดึงเอกชนหรือข้าราชการด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องแล้ว และมีความรู้ด้านกระบวนการผลิตมารวมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วย ซึ่งการปรับหลักเกณฑ์ทั้งหมด รอมว.สธ.ได้ลงนามแล้ว เหลือเพียงประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเดือนนี้ ส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าการตรวจผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ตลาดใหม่ดองเมือง เป็นการทำงานฉาบฉวยและไม่ตรวจในวงกว้างนั้น อย. ดำเนินการมาตลอด ยืนยันว่าทำทั่วประเทศ โดยประสานกับตำรวจเข้าตรวจสอบเนื่องจากมีเรื่องของความปลอดภัย ทั้งนี้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ จะสรุปผลการตรวจสอบทั่วประเทศ</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว นางเกษมณี เลิศกิจจา นายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย และประธานสมาคมเครื่องสำอางแห่งอาเซียน แนะนำแนวทางแก้ไขอย.ปลอม สินค้าเถื่อน โดยใช้ระบบ ติดตามสินค้าหลังได้รับอนุญาตให้วางจำหน่ายแล้ว เช่น การสุ่มตรวจคุณภาพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบสินค้าในพื้นที่เสี่ยงและเขตชายแดน</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ M2F ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (15พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า พบการไลฟ์สดขายสินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ก ยูทูบ มากขึ้น และกว่าร้อยละ 35 เป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งต้องขออนุญาตโฆษณาจาก อย. ก่อน ดังนั้น ควรตรวจสอบการไลฟ์สดขายของว่าได้ขออนุญาต อย.แล้วหรือไม่ และโฆษณาเกินจริงหรือไม่</p>
<p>ข่าวสด ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ (12 พ.ค.61)</p>	<p>Lyn</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วันชัย สัตยาวิฑูรย์พงศ์ เลขาธิการ อย. เปิดเผยผลตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ Lyn 1.ลิน บล๊อค เบิร์น เบรก บิวท์ พบยาแผนปัจจุบันออริสแตท จัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ และฉลากแสดงชื่ออาหารไม่ตรงตามที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งฉลากแสดงข้อความที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ และไม่แสดงข้อความ “ไม่มีผลในการป้องกันและรักษาโรค” 2.ผลิตภัณฑ์ลีน เอฟเอส-ที แสดงฉลากไม่ถูกต้อง และแสดงฉลากเพื่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ ทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์ ฉลากแสดงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต และแสดงฉลากเพื่อลวงให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่าได้รับเลขสารบบอาหารแล้ว เข้าข่ายเป็นอาหารปลอม และสถานที่ผลิตอาหารไม่ถูกสุ่มลักษณะ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด อย.จึงยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้งมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตอาหารของบริษัท ฟู้ด ชายนันท์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด 120 วัน และมีคำสั่งงดผลิตอาหารทุกรายการเพื่อจำหน่าย หากไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับเป็นรายวันอีกวันละ 500 บาท และ ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการเนื่องจากเป็นโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สสจ.ทั่วประเทศและปลัด กทม. รับทราบ ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าวแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์ คมชัดลึก (12 พ.ค.61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. นำหมายศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าตรวจสอบบริษัท ไวทัล เฮลท์ โปรดัคส์ จำกัด หมู่ 4 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่า ผลิตยาลดความอ้วนมีส่วนผสมสารไซบูทรามิน จากการตรวจค้นพบยาลดความอ้วนจำนวนหนึ่ง จึงเก็บไปตรวจสอบ อีกทั้งยังมีการใช้ตราฮาลาลปลอม และเอกสารตั้งต้นอีกหลายชนิด และมีการนำยาแผนปัจจุบันมาใช้ในอาหารเสริม มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา และพ.ร.บ.อาหาร</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.พร้อมด้วย นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าปิดบริษัท ฟู้ดชายนันท์ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยาลดน้ำหนักสิน ที่ จ.ปทุมธานี พร้อมทั้งเปิดเผยว่า จากการตรวจพิสูจน์ผู้ที่กินยาลดน้ำหนักยี่ห้อสินแล้วถึงแก่ความตาย ที่ จ.กาญจนบุรี พบว่า มีสารไซบูทรามิน นอกจากนั้นยังพบตราฮาลาลปลอม และพบสารตั้งต้นอีกหลายชนิดลักษณะเป็นยาแผนปัจจุบัน แต่ทำใส่ในอาหารเสริม มีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาและพ.ร.บ.อาหาร ในฐานะผลิตอาหารที่ไม่บริสุทธิ์ อย.จึง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ ข่าวสด (14 พ.ค. 61)</p>	<p>มีหมายมาปิดโรงงานแห่งนี้เป็นเวลา 120 วัน โดยห้ามโฆษณาและขายผลิตภัณฑ์ที่ห่อล้น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ในการเข้าพื้นที่โรงงานที่ จ.ปทุมธานี เจ้าหน้าที่รายงานว่าได้ตรวจพบแคปซูลที่เตรียมไว้บรรจุจำนวนหนึ่ง อีกทั้งยังพบสารที่ออย.ประกาศห้ามใช้นอกเหนือจากไซบูทรามิน ยังพบยาแผนปัจจุบัน ออร์ลิสตาต (Orlistat) ซึ่งเป็นยาลดความอ้วน ที่ยับยั้งการดูดซึมไขมันที่ลำไส้ และยากลุ่มที่ใช้แก้ปัญหากล้ามเนื้อเสื่อมสภาพทางเพศ รวมอยู่ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>อาหารเสริม Be curve</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร.ความคืบหน้าการตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีมะพร้าว-วิราแกนต์ และเบลล่า-ราณี เป็นเจ้าของ พบว่า เข้าข่ายความผิดฐานโฆษณาเกินจริงและไม่ได้ขออนุญาตในการโฆษณา ซึ่งออย.จะส่งเรื่องให้สคบ.ตรวจสอบและดำเนินการต่อไป</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ (15 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.สง่า เอี่ยมงาม รอง ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผย ในวันที่ 15 พ.ค. จะไปรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บี เคิร์ฟ จากออย. ถ้าออย.แจ้งว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันที โดยไม่ต้องรอสอบเบลล่า</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ M2F ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (15 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.อ. ชนันทน์ สารถวัลย์แพศย์ ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผยความคืบหน้า กรณีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบีเคิร์ฟ ซึ่งเข้าข่ายโฆษณาเกินจริง ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ได้รับการตอบกลับจาก เบลล่า-ราณี ในการเดินทางเข้าพบตามกำหนดในวันที่ 15-16 พ.ค. หากภายในสัปดาห์นี้ยังไม่ติดต่อเข้าพบเจ้าหน้าที่ จะออกหมายเรียกทันที</p>
<p>ข่าวสด มติชน (14 พ.ค. 61)</p>	<p>ด้าน เบลล่า-ราณี ให้สัมภาษณ์ว่า ยังไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจ บก.ปคบ. แต่ยินดีจะให้ข้อมูลกับตำรวจ ส่วนเรื่องโฆษณาเกินจริง มีตัวแทนติดต่อและเผยแพร่ ทางบริษัทได้ตัดเตือนไปแล้ว ยืนยันว่าทางบริษัทไม่สนับสนุนให้มีการโฆษณาเกินจริง และได้ส่งสินค้าให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพแล้ว ซึ่งทุกอย่างถูกต้อง</p> <p>กินยาลดความอ้วนเสียชีวิต</p>
<p>ข่าวสด เดลินิวส์ (15 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว แม่ของ น.ส.พิมลวรรณ หมอนอิง พนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี ที่เสียชีวิตจากยาลดความอ้วน ได้ตรอมใจจนเสียชีวิต นายวุฒิกร หมอนอิง อายุ 30 ปี น้องชาย เตรียมเดินทางไปฟ้องเอาผิดทั้งคนขายและผู้ผลิต และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือในเรื่องกฎหมายและการฟ้องร้อง</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5 (14 พ.ค. 61)</p>	<p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.สง่า เอี่ยมงาม รอง ผกก.4 บก.ปคบ. เปิดเผย ในวันที่ 15 พ.ค. จะไปรับผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์บี เคิร์ฟ จากออย. ถ้าออย.แจ้งว่าเป็นการโฆษณาเกินจริง ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายทันที โดยไม่ต้องรอสอบเบลล่า</p> <p>บทความ</p>
<p>สยามบันเทิง คอลัมน์ ข่าวจัด ต่าจัด (15 พ.ค. 61)</p>	<p>-กล่าวว่า สธ.ยังไม่ปรับเปลี่ยนมาตรการใดๆ แม้ผลพิสูจน์อาหารเสริมลดน้ำหนักยี่ห้อ ลินจะพบส่วนผสมสารไซบูทรามิน ซึ่งเป็นเหตุทำให้คนตาย 3 ราย แต่ออย.แค่สั่งปิดโรงงาน 120 วัน ส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆ ยังขายกันต่อไป</p> <p>ขั้นตอนการขอเลข ออย. ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้ช่วยสร้างหลักประกันความปลอดภัย ออย.ต้องรีบออกเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ กำหนดระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตตามพ.ร.บ.การอำนวยความสะดวก ป้องกันการตั้งเรื่องเพื่อเรียกเก็บเงิน อย่าปล่อยให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึก ติดลบกับตรา ออย. เนื่องจากขาดความมั่นใจ</p> <p>มาตรฐานการตรวจสอบ</p>
<p>สยามบันเทิง คอลัมน์ สถานีหน้า 10 (15 พ.ค. 61)</p>	<p>-กล่าวว่า เห็นด้วยกับหน่วยงานภาครัฐที่จัดระเบียบสินค้าไร้คุณภาพ มีอันตรายต่อประชาชน และจะต้องปฏิบัติการให้ถึงที่สุด แต่กรณีดาราที่โฆษณา ส่วนใหญ่ไม่ได้มีเจตนาหลอกลวงประชาชน แคร่รับจ้างสร้างแรงจูงใจในการซื้อสินค้า การโฆษณาเกินจริง ก็เป็นการสร้างแรงจูงใจ จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาโดยรอบคอบ</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-กล่าวว่า บรรดาดาราทัวร์วิว เมจิก สกิน ทอยรายงานตัวต่อตำรวจ เชื่อว่าเมื่อถึงศาลแล้วมีสิทธิ์หลุดทั้งหมด</p> <p>ควบคุมการซิงโซคชาเขียว-น้ำอัดลม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงการควบคุมการซิงโซคเครื่องดื่มประเภทชาเขียวหรือน้ำอัดลม ว่า พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ไม่มีการควบคุมเรื่องของการซิงโซค แต่จะเกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(12 พ.ค.61)	<p>การพนัน พ.ศ.2478 ของ ก.มหาดไทย และ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ของสคบ. ส่วนน้อยมีเพียงประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การโฆษณาเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน พ.ศ.2555 ที่ห้ามเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกาเฟอีน เช่น เครื่องดื่มชูกำลัง โฆษณาน้ำมนต์ชาชงให้บริโภค โดยกำหนดว่าการโฆษณาดังต่อไปนี้ ถือว่าเข้าข่ายเชิญชวนให้บริโภคหรืออวดอ้างสรรพคุณของเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน โดยทางตรงหรือทางอ้อม คือ 1.โฆษณาทำให้เกิดทัศนคติว่า การดื่มเครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีนจะทำให้เพิ่มกำลังงาน มีพลังทำงานได้มากขึ้นโดยไม่รู้จักรู้เหนื่อย ตื่นทันที ไม่่วงนอน ตื่นอยู่ตลอดเวลา หรือทำให้ประสบความสำเร็จทางสังคมและทางเพศ 2.โฆษณาที่ใช้ นักกีฬา ผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้แสดงแบบโฆษณา 3.โฆษณาที่ใช้ดารา นักร้อง นักแสดง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้แสดงแบบโฆษณา และ 4.โฆษณาที่ชูกำลังหรือน้ำมนต์ให้ซื้อหรือบริโภค เพื่อนำรายได้ไปบริจาคเป็นสาธารณกุศล ทั้งนี้ การโฆษณาต้องแสดงค่าเตือนคือ ไม่ควรดื่มเกินวันละ 2 ขวด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ซึ่งหากผิดจากนี้จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ ส่วนชาเขียวและน้ำอัดลมแม้จะมีกาเฟอีนแต่เป็นส่วนผสมที่น้อยมาก และไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องดื่มประเภทกาเฟอีน จึงไม่เข้าเกณฑ์ หากจะควบคุมเรื่องการชงโซด ก็ควรเป็นเรื่องของสคบ.หรือมหาดไทยมากกว่า</p>
<p>มติชน ประชาชาติธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ค.61) ประชาชาติธุรกิจ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>ควบคุมค่ารักษา ยา เวชภัณฑ์</p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มเครือข่ายองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน นำโดย น.ส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค น.ส.บุญยืน ศิริธรรม ประธานสหพันธ์ผู้บริโภค น.ส.สุภัทรา นาคะผิว ประธานอนุบริการด้านสุขภาพ คณะกรรมการองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน พร้อมตัวแทนประมาณ 30 คน ยื่นหนังสือถึง นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ ขอให้เร่งออกประกาศให้บริการสาธารณสุขเป็นบริการควบคุม ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยให้ผู้ประกอบการสถานพยาบาลส่งรายการต้นทุนการรักษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาล ให้กรมการค้าภายในเพื่อกำหนดราคาควบคุม พร้อมทั้งกำหนดมาตรการระยะสั้น โดยประกาศราคากลางค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการวิชาชีพ ตามที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง สพฉ. กองทุนหลักประกันสุขภาพ สวัสดิการข้าราชการ และสมาคมรพ.เอกชน จนกว่าจะมีการประกาศควบคุม ให้พัฒนาระบบร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาค่าบริการรักษาพยาบาล ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ค่าบริการวิชาชีพที่มีราคาแพง เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค และให้ทบทุนการควบคุมราคายาและบริการรักษาพยาบาล หากภายใน 15 วันยังไม่มีการดำเนินการ จะยื่นหนังสือต่อศาลปกครองต่อไป</p> <p>ด้าน ผู้แทน ก.พาณิชย์ กล่าวว่า ก.พาณิชย์ได้มีการหารือกับ ก.สาธารณสุขแล้ว การควบคุมบริการด้านรักษาพยาบาล เป็นเรื่องที่ ก.สาธารณสุขมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยู่แล้ว แต่หากมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ ก.พาณิชย์ ก็ จะพิจารณาตามที่กฎหมายกำหนด</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ (14 พ.ค. 61)</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ (14 พ.ค. 61)</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว จากที่มีการประชุมพิจารณาการต่ออายุพาราควอต เมื่อวันที่ 24 เม.ย. จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยข้อสรุปออกสู่สาธารณชน เนื่องจากจะต้องดำเนินการรวบรวมข้อสรุปจากที่ประชุมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายตัดสินอีกครั้ง ขณะที่ภาคประชาชนได้มีการล่า 50,000 รายชื่อ เพื่อคัดค้านการขึ้นทะเบียนและเตรียมเสนอต่อนายกฯ</p> <p>นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. ในฐานะคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ กล่าวว่า หน้าที่ของคณะอนุกรรมการ คือ การทำให้ข้อมูลทางวิชาการกระจ่าง อาจจะมีบางความเห็นขัดแย้งไม่ตรงกันบ้างในเชิงวิชาการ ทั้งหมดได้เสนอไปยังคณะกรรมการเพื่อให้ทำการสรุปแล้ว</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ ได้มีการแชร์ข้อความจากเฟซบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Sumon Nakchalem ระบุว่า เป็นเรื่องไม่สมควรจะมีการเผยแพร่กับประชาชนในการโฆษณาข้างถนนเช่นนี้ เพราะแม้แต่ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา มีการอนุญาตให้ใช้ ก็จะมีการควบคุม มีการขึ้นทะเบียนและอบรมการใช้ในพื้นที่ที่มีขีด เพราะหากมีการสัมผัสเข้าสู่ร่างกายก็จะเป็นอันตรายหลายอย่าง เช่น เยื่อตาอักเสบ เยื่อบุปากอักเสบ และในเรื่องของกระบอกสเปรย์ฉีดนั้น หากไม่ได้มาตรฐานก็สามารซึมเข้าสู่ร่างกายได้</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ฉันทนา ผดุงศ ผอ.สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เกษตรกร 418,672 คนอยู่ในสภาวะเสี่ยงที่จะป่วยจากการใช้สารเคมี แม้ไม่ป่วยด้วยพิษเฉียบพลันก็อาจป่วยในระยะยาวได้ และยังส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้บริโภคอีกด้วย รวมถึงสารเคมีทางการเกษตรนอกจากจะปนเปื้อนในพืช</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพมหานครออนไลน์ (15พ.ค.61)</p> <p>คมชัดลึก บทบรรณาธิการ (15พ.ค.61)</p>	<p>ผัก ผลไม้ แล้วยังเกิดการสะสมในสิ่งแวดล้อม เช่น น้ำ ดิน อากาศ เช่น กรณีสารพาราควอตและไกลโฟเสตที่ใช้ฆ่าวัชพืชในหลายพื้นที่ของประเทศ การเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการกำจัดศัตรูพืชจึงจำเป็นต้องได้รับการควบคุม โดยเฉพาะเกษตรกรเองควรลด ละ เลิกการใช้สารเคมี และใช้วิธีเกษตรแผนใหม่ หรือเกษตรอินทรีย์ เน้นการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว เพจเฟซบุ๊กมูลนิธิชีววิถี โพสต์ข้อความว่า วันพุธที่ 23 พ.ค.นี้ ประชาชนและสื่อมวลชนต้องติดตามประเด็นใหญ่ ทั้งประเด็นการใช้ข้อมูลเพื่อไม่แบนสารพิษ เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และที่สำคัญที่สุดคือ ท่าทีของรัฐบาลว่าต้องการจะแบนสารพิษนี้เช่นเดียวกับกว่า 50 ประเทศหรือไม่ เพราะคณะกรรมการวัตถุอันตราย 29 คนนั้น 19 คนเป็นตัวแทนของหน่วยงานของรัฐ หากรัฐบาลจะแบนสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงตามข้อเสนอของสส.จึงสามารถทำได้ ยกเว้นว่ารัฐบาลจะเลือกผลประโยชน์ของบริษัทสารพิษ มากกว่าจะปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อม</p> <p>-กล่าวว่า ขณะนี้เรื่องสารพาราควอตยังอยู่ในระดับนโยบายที่ขัดแย้งกันเอง ระหว่างก.สาธารณสุข กับก.เกษตรฯ และก.อุตสาหกรรม การจะก้าวข้ามสู่ยุทธกรรม 4.0 จึงควรจะต้องสรุปเรื่องนี้ให้ชัดเจนด่วนที่สุด</p>
<p>ไทยรัฐ (13 พ.ค. 61)</p> <p>ข่าวสด คอลัมน์ บ.ก.ตอบจดหมาย (15พ.ค.61)</p>	<p>กัญชา</p> <p>-เสนอบทความโดยหมอดื้อ กล่าวถึง การหาข้อบ่งชี้ในการใช้กัญชาในทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วยว่า 1. ควรเป็นการใช้ข้อมูลที่มีหลักฐานชัดเจนในประสิทธิภาพความปลอดภัยและสามารถบอกได้ว่าสารออกฤทธิ์ที่ใช้เป็นประเภทใด ขนาดเท่าใด และใช้ระยะเวลาานเท่าใดถึงจะเริ่มเห็นผล 2.การบรรเทาอาการของกัญชาเป็นที่ยอมรับในทางการแพทย์และมีข้อมูลชัดเจน 3.โรคอื่น ๆ ที่หลักฐานทางการแพทย์ยังสรุปว่าข้อมูลกำกวม อาจจะต้องนำมาพิจารณาในการใช้ด้วย 4.การใช้กัญชารักษาอะไร ชะนะนี้มีข้อมูลหลากหลาย มีหลายปัจจัยประกอบ เช่น เป็นมะเร็งชนิดที่รักษาได้ง่ายหรือไม่ และคนที่ได้รับการรักษาด้วยสารออกฤทธิ์ในกัญชานั้นอยู่ในขั้นใด โดยในวันที่ 1 ก.ค. 2561 แคนาดาจะมีการให้ใช้กัญชาเพื่อความผ่อนคลายอย่างปลอดภัย ในเดือน พ.ค. 2561 จะมีการประชุมใหญ่เกี่ยวกับเรื่องการใช้กัญชาในทางการแพทย์และการใช้สารออกฤทธิ์จากกัญชา เช่น THC (Tetrahydrocannabinol) เป็นต้น</p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้ใช้นามว่า ผู้เฒ่า แสดงความเห็นว่าย่อมมองกัญชาเพียงว่าเป็นยาเสพติด แต่ยังมีประโยชน์อื่นอีกมาก และยินดีที่สส.จะศึกษาและนำไปใช้ในวงการแพทย์ เพราะจะช่วยผู้ป่วยได้มาก โดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน</p> <p>ด้านเจ้าของคอลัมน์ ตอบว่า ความคิดการนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์กำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้น องค์การเภสัชกรรมยังคงผลักดันเพื่อให้รัฐบาลยอมรับ และให้มีมติกรม.ออกมารองรับ</p>
<p>มติชน (15พ.ค.61)</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอบทความว่า การแก้ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ทั้งการรณรงค์ให้พาหมาแมวไปฉีดวัคซีน ออกหน่วยทำหมัน หรือการรณรงค์ป้องกันตนเอง หากถูกกัด ข่วนต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ควรพิจารณาการป้องกันที่ต้นเหตุ ในการบริหารจัดการเพื่อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกรณีสง.ท่างติง ทำให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ได้ ส่วนกรณีในคน รมว.สธ.ได้แก้ปัญหาโดยให้บอร์ดสปสช.จัดซื้อไปก่อนเพื่อไม่ให้กระทบผู้ป่วย จนมีคำสั่งคสช.ออกเป็น ม.44 ให้สปสช.สั่งซื้อยาในช่วงปีงบประมาณ 2560 จากนั้นให้หน่วยบริการเป็นผู้จัดซื้อยา</p> <p>จึงเห็นว่า ต้องมีหน่วยงานเข้ามาจัดการ หรือช่วยประสานการทำงานอย่างบูรณาการที่แท้จริง โดยขณะนี้ คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุขได้จัดทำร่างขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุขต่าง ๆ มีสำนักมาตรฐานและการจัดการสารสนเทศระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) เป็นศูนย์กลางดำเนินการ ซึ่งเรื่องการจัดการปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าจะเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเฝ้าระวังและควบคุมโรคจากสัตว์สู่คน รวมถึงโรคติดต่อเรื้อรัง และ โรคอุบัติใหม่ แต่ปัญหาคือจะเป็นรูปธรรมได้มากน้อยแค่ไหน</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กรรมการปฏิรูปด้านสาธารณสุข เห็นว่า อยากให้ คกก.ปฏิรูปด้านสาธารณสุข ส่งสัญญาณการขับเคลื่อนงานด้านนี้ว่าจะออกมาทิศทางใด</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด</p>	<p>แนวทางจัดหาวัคซีนในประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (12 พ.ค.61)</p>	<p>และกล่าวว่า ที่ประชุมกำหนดแนวทางจัดท้าวัดขึ้นใช้ในประเทศ จากเดิมแยกกันจัดหา ทำให้ได้คุณภาพและราคาที่แตกต่างกัน ได้มอบหมายให้รพ.ราชวิถีและองค์การเภสัชกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดท้าวัดขึ้นทั่วไปไปต่อปี ส่วนวัดขึ้นที่จัดหาอีกให้จัดซื้อไม่เกิน 3 ปี ซึ่งนี้จะทำให้ได้ในราคาที่ต่ำและไม่ขาดแคลน รวมถึงเป็นการป้องกันการทุจริตได้อีกทางหนึ่งเพราะสามารถตรวจสอบได้ทันที ได้กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสรุปให้ทราบภายในเดือนก.ค.นี้</p>
<p>มติชน (12 พ.ค.61)</p>	<p>เลขาฯ แพทยสภาลาออก</p> <p>-เสนอข่าว หลังจาก นพ.สุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์ เลขาธิการแพทยสภา ขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ไม่ดำเนินการตามมติของแพทยสภากรณีถอนฟ้องนางปริยนันท์ ล้อเสริมวัฒนา ประธานเครือข่ายผู้เสียหายทางการแพทย์ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และเครือข่าย ได้ออกจดหมายเปิดผนึกถึงนายกแพทยสภาและเพื่อนแพทย์ ให้กำลังใจนพ.สุกิจ และขอให้ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา แต่งตั้งนพ.สุกิจ กลับมาเป็นเลขาธิการแพทยสภาอีกครั้ง พร้อมระบุว่า อย่าให้แพทย์พาณิชย์ชั่วอำนาจเก่ามาทำลายแพทยสภาที่กำลังฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธา ชมรมแพทย์ชนบทเชื่อมั่นว่า แพทย์ชนบททั้งหมดและแพทย์ส่วนใหญ่ของประเทศต่างชื่นชมกับการทำหน้าที่ของเลขาธิการแพทยสภาที่กำลังทำสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสม ในการปลดชนวนความขัดแย้งระหว่างแพทยสภากับเครือข่ายผู้ป่วย นำไปสู่การทำงานอย่างสร้างสรรค์ สร้างความเชื่อถือให้สังคม หลังจากที่มีอำนาจเก่าได้บริหารแพทยสภาจนเสียหายมานับสิบ</p>
<p>มติชน (15พ.ค.61)</p>	<p>พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พ.ร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจตะวันออก พ.ศ.2561 ณ วันที่ 10 พ.ค. 2561 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ มีสาระสำคัญคือ มาตรา 6 ให้พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มาตรา 10 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย นายกฯ เป็นประธาน รองนายกฯ ที่นายกฯ มอบหมาย เป็นรองประธาน รมว.กลาโหม รมว.คลัง รมว.เกษตรฯ รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัลฯ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รมว.พลังงาน รมว.พาณิชย์ รมว.มหาดไทย รมว.แรงงาน รมว.วิทยาศาสตร์ฯ รมว.ศึกษาธิการ รมว.สาธารณสุข และ รมว.อุตสาหกรรม เป็นกรรมการ มาตรา 39 กำหนดกลุ่มเป้าหมายพิเศษ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1.ยานยนต์สมัยใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.การแปรรูปอาหาร 6.หุ่นยนต์ 7.การบินและโลจิสติกส์ 8.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.ดิจิทัล และ 10.การแพทย์และสุขภาพครบวงจร</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ (12 พ.ค.61)</p>	<p>สธ.รับงบฯ สนับสนุนไอทีอุป</p> <p>-เสนอข่าว ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (ไอทีอุป) วงเงิน 901 ล้านบาท ในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ได้แก่ ก.อุตสาหกรรม 1 โครงการ วงเงิน 180 ล้านบาท ก.เกษตรฯ 2 โครงการ วงเงิน 60.34 ล้านบาท ก.สาธารณสุข 2 โครงการ วงเงิน 76.1 ล้านบาท ก.วิทยาศาสตร์ฯ 1 โครงการ วงเงิน 40 ล้านบาท และก.ศึกษาธิการ 543.56 ล้านบาท</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (15พ.ค.61)</p>	<p>วันพีซมงคล</p> <p>-เสนอข่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทอดพระเนตรโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาที่จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในงานวันพีซมงคล ประจำปี 2561 โดยโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอนามัย กรมประมง กรมการข้าว โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รายการผลการดำเนินงานด้านต่างๆ อาทิ นิทรรศการ โครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในประเทศไทย สืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเด็กไทยฟันดีอย่างยั่งยืน โดยกรมอนามัย และโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดา ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตนมพลูออไรด์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยในรูปแบบนมพาสเจอร์ไรซ์</p>
<p>มติชน</p>	<p>การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ต่อยอดการพัฒนาคุณภาพ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(15พ.ค.61)	ชีวิตสู่ระดับพื้นที่ โดยบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชนและภาคเอกชน ผ่านกลไก พชพ. เน้นใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนมีส่วนร่วมตั้งเป้าหมายการพัฒนา มุ่งจัดการแบบองค์รวม 4 มิติ เพื่อสร้างความมั่นคงยั่งยืนแก่สุขภาพของประชาชน
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพธุรกิจ (12 พ.ค.61) สยามรัฐ ไทยโพสต์ เดลินิวส์ (15พ.ค.61)	<p>โรคอีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว นายปีเตอร์ ซาลามา รองผอ.ฝ่ายวางแผนและรับมือฉุกเฉิน องค์การอนามัยโลก กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำลังวางแผนรับมือกับสถานการณ์การระบาดของโรคอีโบล่า ขณะที่ทางการคองโกจะอนุญาตให้จัดส่งวัคซีนทดลองเข้าไปในพื้นที่ได้ภายในไม่กี่วันนี้ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แจ้งเตือนประเทศเพื่อนบ้าน 9 ประเทศแล้ว แต่สถานการณ์โรคอีโบล่าระบาดในภูมิภาคยังอยู่ในระดับปานกลาง</p> <p>-เสนอข่าว พ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ติดตามสถานการณ์ใกล้ขีด WHO ยังไม่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขระหว่างประเทศ และยังไม่ห้ามไปประเทศที่พบการระบาด โดยไทยยังเฝ้าระวังป้องกันตามระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นทั้ง 3 ระดับ คือ ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ รพ.ภาครัฐและภาคเอกชน และระดับชุมชน</p>
สยามรัฐ (15พ.ค.61)	<p>โรคโบทูลิซึม</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรคเปิดเผยสถานการณ์โรคโบทูลิซึมในไทย ตั้งแต่ปี 2540-2557 พบผู้ป่วยยืนยัน 9 เหตุการณ์ รวม 277 ราย เสียชีวิต 3 ราย ส่วนใหญ่เกิดทางภาคเหนือ พบผู้เสียชีวิตที่ จ.น่าน มีผู้ป่วย 13 ราย เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุจากกินหน่อไม้ดิบ และ จ.สระบุรี ผู้ป่วย 3 ราย เสียชีวิต 1 ราย จากการกินหมุยยอไม่ได้มาตรฐาน การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยได้ เนื่องจากนิยมแปรรูปอาหารในครัวเรือนและจำหน่ายในชุมชน อาจปนเปื้อนเชื้อโรคต่างๆ ได้ง่าย</p>
M2F แนวนหน้า มติชน (14 พ.ค. 61) โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิภาคัมกัน (15พ.ค.61)	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยว่า จากรายงานของสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-6 พ.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปากแล้ว 11,326 ราย พบมากในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ร้อยละ 85 ขอความร่วมมือโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก ตรวจสอบคัดกรองเด็กเป็นประจำทุกวันในตอนเช้า หากพบเด็กป่วย ขอให้แยกออกจากเด็กปกติและให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน</p>
สยามรัฐ (14 พ.ค. 61)	<p>ดูแลเด็กเปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเปิดเทอม เด็กๆ ต้องเปลี่ยนการดำเนินชีวิตจากเคยนอนดึกตื่นสาย เป็นต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียน และมีการบ้านกลับมาทำที่บ้าน เด็กจะรู้สึกขี้เกียจและงอแง ซึ่งเป็นเรื่องปกติในเด็กเกือบทุกคนที่เริ่มไปโรงเรียนใหม่ๆ พบในช่วงอายุ 3 - 4 ปี ผู้ปกครองควรเปิดใจรับฟังความรู้สึกเด็ก ต้องเข้าใจและค่อยๆ สอนลูกอย่างใจเย็น พร้อมหาทางแก้ไข</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า ควรสอนเด็กให้ช่วยเหลือตนเอง ช่วยงานบ้าน ฝึกทักษะการเล่นและอยู่ร่วมกับผู้อื่น ควรให้เด็กไปโรงเรียนทุกวัน ไม่ตำหนิหากอึดอาดซุกซน ขณะเดินทางควรพูดเรื่องสนุกๆ ที่จะทำหลังเลิกเรียน และมารับเด็กตรงเวลา หากไม่ได้ผลให้ปรึกษาจิตแพทย์เด็ก</p>
สยามรัฐ (15พ.ค.61)	<p>นมพลูออไรด์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ออย. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการนมพลูออไรด์ป้องกันฟันผุในไทย ตั้งแต่ปี 2543 ปัจจุบันดำเนินการใน 12 จังหวัด ได้แก่ กทม. ชุมพร ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี สระแก้ว ชลบุรี กระบี่ พัทลุง ตรัง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มี 21 โรงนมที่ร่วมผลิต จากผลการศึกษาพบว่า ดื่มนมพลูออไรด์ต่อเนื่อง 5 ปี ลดฟันผุในฟันแท้ได้ ร้อยละ 34.4 และเด็กยังต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมพลูออไรด์ตามปกติ นอกจากนี้โครงการส่วนพระองค์ฯ ได้อบรมทักษะผลิตนมพลูออไรด์ให้เจ้าหน้าที่โรงนมทุกแห่งสามารถผลิตได้มาตรฐานต่อเนื่อง ช่วยลดฟันผุได้ทั้งฟันน้ำนมและฟันถาวรร้อยละ 11.5 -83.6</p>
สยามรัฐ (15พ.ค.61)	<p>เตือนซื้อฟันปลอมออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยกรณีมีประชาชนสั่งซื้อฟันปลอมทางเฟซบุ๊ก ว่า ฟันปลอมที่ซื้ออาจไม่ได้มาตรฐานและไม่เหมาะสมกับสภาพช่องปาก ไม่เหมือนกับการรักษาจากทันตแพทย์</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	อาจเกิดอันตรายในช่องปาก เช่น เกิดการสบฟันที่ผิดปกติ เกิดแผลจากการกัดสบของฟันบริเวณลิ้นหรือกระพุ้งแก้ม และลูกกลมเป็นแผลเรื้อรัง เสี่ยงติดเชื้อในช่องปาก ฟันปลอมที่ใส่อาจไม่ได้นาน แน่นหรือหลวมเกินไปใส่แล้วเจ็บจากการออกแบบไม่เหมาะสม ไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์
ข่าวสด (13 พ.ค. 61)	<p>สถาบันบำบัดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปี 2560 มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดทั่วประเทศ 197,128 ราย ซึ่งพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเปิดสถานพยาบาลยาเสพติดได้ภายใต้หลักเกณฑ์และการกำกับดูแลของ สธ. โดยปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดให้บริการเป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ทั่วประเทศ จึงต้องมีการควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า สถาบันฯ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดให้แก่สถานบำบัดทั่วประเทศ รวมทั้งให้การรับรองโดยคณะกรรมการจากสำนักพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล</p>
ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ (12 พ.ค.61)	<p>โรคอ้วนลงพุง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดภาวะที่มีไขมันสะสมในช่องท้องหรืออวัยวะภายในช่องท้องมากเกินไป ส่งผลให้เกิดโรคอ้วนลงพุง ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆ อาทิ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง โรคหลอดเลือดสมอง โรคความดันโลหิตสูง ไตวาย มะเร็ง โรคหลอดเลือดหัวใจ ภาวะหัวใจล้มเหลว เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ที่เข้าเกณฑ์เสี่ยงโรคอ้วนลงพุงจะมีลักษณะต่างๆ อย่างน้อย 3 ข้อ คือ 1.ภาวะอ้วนลงพุง 2.ความดันโลหิตสูง 130/85 มม.ปรอท ขึ้นไป 3.น้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสูงกว่า 100 มก./ดล.ขึ้นไป 4.ไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงกว่า 150 มก./ดล. 5.ไขมัน HDL ต่ำ โดยเพศชายน้อยกว่า 40 มก./ดล. และเพศหญิงน้อยกว่า 50 มก./ดล.</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า การรักษาและการป้องกันโรคอ้วนลงพุงสามารถทำได้ด้วยการลดน้ำหนัก โดยออกกำลังกายครั้งละ 30 นาที จำนวน 5 ครั้ง/สัปดาห์ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่ให้มีปริมาณมากเกินไป ควรลดหวาน มัน เค็ม จำกัดปริมาณอาหารตามสัดส่วน นอกจากนี้ ควรมีเทคนิคในการเลือกรับประทานอาหาร คือ ลดปริมาณข้าวให้น้อยกว่าปกติ หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอด มัน กะทิ เลือกเนื้อสัตว์ที่มีไขมันต่ำ ดื่มน้ำเปล่า หลีกเลี่ยงน้ำหวานและน้ำอัดลม เป็นต้น</p>
คมชัดลึก (12 พ.ค.61)	<p>หนทางสร้างสุขผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง นอกจากต้องใส่ใจเรื่องอาหาร สิ่งสำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องสุขภาพจิต โดยผู้สูงอายุต้องเรียนรู้การปรับตัวและยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น</p> <p>ด้าน นพ.ประพันธ์ พงศ์คณิตานนท์ ผอ.สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพจิต อาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้า นอนไม่หลับ หรือสมองเสื่อมได้ การเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุข สามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1.ควรโอ้อ่อนผ่อนตามความเห็นลูกหลานและคิดเรื่องต่างๆ ด้วยความยืดหยุ่น 2.ทำใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดา 3.มองชีวิตตนเองในทางที่ดีและภาคภูมิใจ เป็นที่พึ่งพิงแก่ลูกหลาน 4.เมื่อมีความกังวลต้องพูดคุยกับคนใกล้ชิดเพื่อระบายความรู้สึก 5.พยายามหากิจกรรมและงานอดิเรกที่ทำแล้วรู้สึกเพลิดเพลินและมีคุณค่าทางจิตใจ เช่น ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ทำอาหาร ออกกำลังกาย เดินทางท่องเที่ยว 6.พบปะสังสรรค์กับผู้อื่นเพื่อพูดคุยหรือปรับทุกข์ 7.ยึดศาสนาเป็นที่พึ่งทางใจ เช่น สวดมนต์ เข้าวัด ทำบุญ ฝึกสมาธิ 8.หมั่นทำจิตใจให้เบิกบานอยู่เสมอ ไม่เครียดหรือหงุดหงิด</p>
เดลินิวส์ (12 พ.ค.61) สยามรัฐ (14 พ.ค. 61)	<p>เตือนคลินิกความงามใช้แพทย์ต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กีรติหัตถการ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขณะนี้บริการทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับความงามได้รับความนิยมและแข่งขันกันสูง ทำให้สถานพยาบาลบางแห่งอ้างว่านำผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาดึงความสนใจของผู้รับบริการ ดังนั้น ขอย้ำว่าการนำแพทย์ต่างประเทศเข้ามาให้บริการ ทั้งแบบประจำหรือไม่ประจำ แพทย์นั้นจะต้องสอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของแพทยสภาก่อน และต้องขออนุญาตจาก สบส.ด้วย หากพบว่าสถานพยาบาลใดลักลอบใช้แพทย์ที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีความผิด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า บทลงโทษของสถานพยาบาลที่มีหมอเถื่อน มี 2 ส่วน คือ 1.แพทย์ผู้ดำเนินการจะมีความผิดตามพ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 2.หมอเถื่อนมีความผิด</p>
<p>ข่าวสด (15พ.ค.61)</p>	<p>คำรักษาชาวต่างชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า สบส.ได้ลงพื้นที่รพ.พังงาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลจากชาวต่างชาติ (Claim Center) และปลดล็อกการเบิกจ่ายค่าบริการพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีหลักประกันสุขภาพ ให้เรียกเก็บเงินได้เต็มจำนวน โดยผลจากการหารือมีดังนี้ 1.ตั้งศูนย์ประสานงานการเรียกเก็บค่าบริการพยาบาลจากชาวต่างชาติร่วมกับภาคเอกชนในเขตสุขภาพที่ 11 โดยให้แต่ละรพ.พัฒนาระบบ Claim Center ให้มีประสิทธิภาพ 2.พัฒนากลไกการบริหารจัดการระบบภายในประเทศ ได้แก่ การทำประกันสุขภาพชาวต่างชาติ 3.การพัฒนาบุคลากรและแนวทางการบริหารความเสี่ยงกรณีเกิดเหตุหนี้สูญ และ 4.การประสานกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อลดภาระหนี้สูญของสถานบริการสุขภาพในประเทศ</p>
<p>ข่าวสด (13 พ.ค. 61)</p>	<p>พัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า นโยบายการขับเคลื่อนงานสุขภาพของ พญ.ประนอม คำเที่ยง อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเป้าหมายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคด้านข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านสุขภาพ การให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันจากสื่อและเป็นการเตือนภัยด้านสุขภาพ กองสุกศึกษาจึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการสื่อสารสุขภาพชุมชน ให้กับเครือข่ายจากรพ.สต. 30 แห่งจาก 15 จังหวัด</p>
<p>มติชน (14 พ.ค. 61)</p>	<p>สรรพคุณพระกระยาหารพระโค</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 14 พ.ค. มีการเสี่ยงทายให้พระโคบริโภครพระกระยาหารและเครื่องดื่ม 7 สิ่ง ประกอบด้วย ข้าว ข้าวโพด ถั่ว งา เหล้า น้ำเปล่า และหญ้าขน ซึ่งมีสรรพคุณอาหารเป็นยา ช่วยป้องกันโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย เช่น ข้าว อุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ส่วนข้าวโพด อุดมไปด้วยวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 มีเบต้าแคโรทีนและมีโฟเลตสูง เป็นต้น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ภูมิคุ้มกัน (15พ.ค.61)</p>	<p>โฆษณาয়াสีฟัน</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ เลขาธิการทันตแพทยสภา กล่าวถึงการโฆษณาয়াสีฟัน อดอ้างว่าใช้แค่ 1 สัปดาห์ ฟันขาวขึ้นอย่างชัดเจน ถ้าใช้ไปถึง 1 เดือนฟันจะขาวขึ้นกว่าเดิม 4-5 เท่า และหินปูนหายไป ว่า เป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ไม่มียาสีฟันใดที่ทำให้ฟันผุและหินปูนหายไปภายใน 1 เดือน โดยไม่ได้รับการรักษาหรือการทำความสะอาดจากทันตแพทย์</p>
<p>ไทยรัฐ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>เพลงให้ความรู้สิทธิบัตรทอง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จรัส ตถณวุฒิพงษ์ ประธานคณะกรรมการด้านการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สปสช. เปิดเผยว่า จังหวัดภาคกลาง "เพลงน้อยอีแซว" ได้รับความนิยม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ จึงเป็นช่องทางในการสื่อสารให้ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคกลางเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรทองได้ง่าย โดยมีศิลปินแห่งชาติ "ขวัญจิต ศรีประจันต์" กับ "โอเล่ การละคร" มาร่วมขับร้อง มีทั้งหมด 5 เรื่องคือ 1.อีแซวสูงวัยห่างไกลโรค 2.น้อยสิทธิหลักประกันผู้สูงวัยก็ได้นะจ๊ะ 3.น้อยนารู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4.น้อยเรื่องนารู้ สายด่วน สปสช. โทร.1330 และ 5.น้อยพระอภัยมณี ตอนนางเงือกปรึกษาโรคไต เผยแพร่ช่องทางสื่อสารออนไลน์และเครือข่ายสื่อท้องถิ่น</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Health Health Me (15พ.ค.61)</p>	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอบทความ ศ.เกียรติคุณ พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ นายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ แนะนำการดูแลผู้ป่วยเบาหวานไทย ยุค 4.0 ต้องมีการปรับกระบวนการทัศน์ในการดูแลและการเข้าถึงผู้ป่วย การเข้าถึงบุคลากรทางการแพทย์ และการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างๆ เข้าด้วยกัน</p> <p>นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัด สธ. กล่าวว่า เบาหวานเป็นโรคที่มีความสำคัญระดับโลก นานาชาติต่างให้ความสำคัญในการดูแลณรงค์เพื่อลดความชุกของการเกิดโรค โดยองค์การอนามัยโลกระบุให้การลดจำนวนผู้ป่วย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เบาหวานเป็น 1 ใน 9 เป้าหมายของการดูแลกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สำหรับประเทศไทย มีผู้ป่วยเบาหวานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 2 แสนคน/ปี เสียชีวิตปีละ 8,000 คน ปัจจัยหลักเกิดจากพฤติกรรมมารับประทานอาหารและการออกกำลังกาย คนรุ่นใหม่มีโอกาสเป็นเบาหวานสูงขึ้น ประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคเบาหวานเฉลี่ย 47,596 ล้านบาท/ปี สธ.ได้บรรจุโรคเบาหวานอยู่ในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพวิถีไทย พ.ศ. 2554-2563</p>
<p>เดลินิวส์ (13 พ.ค. 61)</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอสรุป นพ.สามารถ ธีระศักดิ์ นพ.สจ.พังกา กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออก จ.พังกา ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 เม.ย. 2561 มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 124 ราย สูงเป็นอันดับ 4 ทั่วประเทศ จึงได้ให้สถานบริการสาธารณสุขร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อสม. และประชาชน เร่งดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ขณะนี้ได้ให้ทุกอำเภอเร่งทำ Big Cleaning ในสถานบริการสาธารณสุข ชุมชน วัด มัสยิด รพ. ตลอดจนสถานที่อื่น ๆ</p>
<p>ไทยรัฐ (12 พ.ค.61)</p>	<p>ขอความช่วยเหลือเด็กป่วยหลายโรค</p> <p>-เสนอข่าว กรณีสมาคมสื่อมวลชน จ.นครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือ ด.ช.พัชรพล สุดถือ หรือ "น้องอาชิ" อายุ 6 ขวบเศษ อยู่หมู่ 6 ต.ท่าไร่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช ที่ป่วยหลายโรค ลึนหัวใจรั่ว เนื้องอกโพรงจมูก ตาเป็นต้อปูดโปน ลำไส้ สมาคมสื่อมวลชนฯ ได้ประสานนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช เพื่อขอความช่วยเหลือน้องอาชิ โดยสจ. รพ.มหาสาร และหน่วยกู้ภัยฯ วางแผนช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน ให้พ่อแม่รีบติดต่อรถหน่วยกู้ภัยฯ ได้ตลอด 24 ชม. พร้อมกับนัดให้น้องอาชิไปพบแพทย์ที่ รพ.สงขลานครินทร์ วันที่ 17 พ.ค. นี้</p>
<p>ไทยรัฐ (12 พ.ค.61)</p>	<p>รณรงค์ถุงผ้าลดโลกร้อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผอ.รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เปิดโครงการรณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยให้ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดไทรใต้และรพ.สต.บ้านแก่ง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เป็นต้นแบบ พร้อมชวนผู้มีจิตศรัทธา และผู้สนใจ บริจาคถุงผ้าให้ผู้ป่วยใส่ยากลับบ้าน โดยบริจาคได้ที่ห้องจ่ายยา รพ.สวรรค์ประชารักษ์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (15พ.ค.61)</p>	<p>วันความดันโลหิตสูงโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ นพ.สจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลกได้กำหนดให้วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก โดยปีนี้กำหนดคำขวัญว่า " Know Your Numbers " หรือ " ทานทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่ " สจ.พิษณุโลกจึงจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิตแก่ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคความดันโลหิตสูง เนื่องในสัปดาห์รณรงค์ป้องกันระหว่างวันที่ 14 - 18 พ.ค. 2561 ในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง</p>
<p>แนวหน้า (15พ.ค.61)</p>	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.ภูริวรรณ โชคเกิด นพ.สจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงนี้เชียงใหม่มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดอาจถึง 43 - 44 องศาเซลเซียส ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก จึงขอเตือนประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ป้องกันตนเองโดยหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง หรือลดกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน สวมเสื้อผ้าที่โปร่งสบาย สีสอ่อน ระบายอากาศได้ดี สวมแว่นกันแดด สวมหมวกปีกกว้าง ควรดื่มน้ำมากกว่าปกติ เพื่อให้ร่างกายปรับอุณหภูมิให้คงที่</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ (12 พ.ค.61)</p>	<p>ย่านนวัตกรรมทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเผยว่า จะจัดตั้งย่านโยธินวัตกรรมการแพทย์ เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางและพื้นที่นวัตกรรมด้านการแพทย์ระดับโลก เนื่องจากมีรพ. อาทิจ รพ.ราชวิถี รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.รามธิบดี รพ.เวชศาสตร์เขตร้อน รพ.เด็ก รพ.สงฆ์ และรพ.เอกชนจำนวนมาก รวมถึงยังมีสถาบันต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านสาธารณสุขที่หลากหลาย เช่นสถาบันพยาธิวิทยา สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันประสาทวิทยา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ องค์การเภสัชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ การพยาบาลและการสาธารณสุข อาทิ ม.มหิดล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีผู้ประกอบการและวิชาชีพเริ่มต้นทางการแพทย์ เช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ โรงงานวัคซีนก่อนอุตสาหกรรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ยุทธศาสตร์ย่านนวัตกรรมโยธี จะเน้นบริการด้านการแพทย์และการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ จะมีการเพิ่มพื้นที่ทำงาน สนับสนุนการทดลองใช้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะจัดทำฐานข้อมูลและเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของย่าน ทั้งการเพิ่มพื้นที่จอดรถก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในย่าน สถานีบีทีเอสอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและระบบขนส่งมวลชน ที่สำคัญจะดึงศูนย์วิจัยทางการแพทย์บอสตัน รพ.เมโย จากสหรัฐฯ มาร่วมด้วย เริ่มดำเนินการในเดือน ต.ค.</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ (14 พ.ค. 61)</p>	<p>การแทรกแซงตลาดยาสหรัฐฯ</p> <p>-เสนอข่าว บีบีซีรายงานอ้างอิงแถลงของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ว่า ทรัมป์ได้สั่งการให้ โรเบิร์ต ไทท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ หยิบยกประเด็นการแทรกแซงราคาขายของรัฐบาลต่างชาติขึ้นเป็นหัวข้อสำคัญในการเจรจการค้ากับประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยกล่าวหาว่าการที่รัฐบาลประเทศอื่นเข้าแทรกแซง บริษัทยาจนทำให้ราคาขายลดลงมากนั้น ส่งผลกระทบต่อให้ราคาขายในสหรัฐฯสูงขึ้น และทำให้ชาวอเมริกันต้องจ่ายค่ายาเพิ่ม โดยสหรัฐฯขึ้นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (PWL) 12 ประเทศ และประเทศที่ต้องจับตามอง 24 ประเทศ สำหรับไทย ถูกลดอันดับการขึ้นบัญชีลงมาอยู่ในระดับจับตามอง เมื่อเดือน ธ.ค. ที่ผ่านมา หลังพบว่ามีความพยายามแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิอย่างจริงจัง</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch